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ฉบับวันพุธท่ี 17 กรกฎาคม พ.ศ.2567 

 

 

 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ภายหลังเป็นประธานประชุมคณะรัฐมนตรี 

(ครม.) วานนี ้ (16 ก.ค.) ถึงการแก้ปัญหาค่าไฟฟ้าราคาแพงว่า นายพีระพันธุ ์ สาลีรัฐวิภาค รอง

นายกรัฐมนตรี และ รมว.พลังงาน ไม่ได้เข้าประชุม ครม. แต่ก็จะมีการโทรศัพท์ไปพูดคุยและสั่งการไป

ว่า คราวหน้าน่าจะมีมาตรการออกมาได้ ขณะเดียวกัน ครม.ได้เห็นชอบตามโครงการให้ประกันข้าวนาปี 

การผลิตปี 2567 โดยให้เกษตรกรเป็นผู้รับประโยชน์จากค่าสินไหมทดแทน 100% จากทุกกรณีและให้มี

การศึกษามาตรการเยียวยาเกษตรกรเพื่อไม่ให้เกิดภาวะหนี้เสียในอนาคต โดย รมว.คลัง และ รมว.

เกษตรและสหกรณ์ชี้แจงต่อไป ส่วนโครงการปุ๋ยคนละครึ่งไม่ได้มีการหารือกันในที่ประชุม ครม. ส่วนจะ

เดินหน้าหรือจะหยุด ให้ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ ดูอยู่ 

 ด้าน ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า เมื่อวันที่ 15 ก.ค.67 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ โดยมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน ได้หารือกันถึงแนวทางปุ๋ยคน

ละครึ่งในปีนี้ โดยพบว่าชาวนาได้ทำนาไปแล้ว และไม่ทันต่อการทำนาในฤดูนี้ ประกอบกับว่าเงินที่จะ

สมทบอีก 500 บาท ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) ไม่สามารถสมทบให้ได้ จึงจะหารือ

เพื่อทบทวนโครงการอีกครั้ง แต่อยากให้แยกโครงการปุ๋ยคนละครึ่ง กับโครงการพัฒนาคุณภาพข้าวและ

ผลผลิตไร่ละ 1,000 บาท ออกจากกัน 

 

ข่าวจาก หนังสือพิมพ์ แนวหน้า 

ฉบับวันพุธท่ี 17 กรกฎาคม พ.ศ.2567 

 

 

 เมื่อวันที่ 16 ก.ค.2567 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ภายหลังเป็นประธาน

ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงความคืบหน้าโครงการปุ๋ยคนละครึ่งในที่ประชุมครม. ได้มีการพูดคุย

เรื่องน้ีหรือไม่ ว่า ยังไม่มี   

 เมื่อถามว่า ได้มีการสอบถาม ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ หรือไม่ว่าจะ

เดินหน้าหรือจะหยุด นายกฯ กล่าวว่า ให้ ร.อ.ธรรมนัส พิจารณาอยู่ ท่านกำลังดูอยู่ 

นายกฯ ตามจี้แก้ปัญหาไฟแพง "ปุ๋ยคนละคร่ึง" ทำไม่ทันฤดูทำนา 

'นายกฯ' โยน 'ธรรมนัส' พิจารณาปม'ปุ๋ยคนละคร่ึง' ไปต่อหรือไม่ 


